

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ภาพข่าว: ปลุกต้นไม้ (บางกอกทูเดย์ ๓๐ มิถุนายน-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๙)
- กฎกติกาธุรกิจ: บ้านพักรีสอร์ตไฮด์ฮิน เกาะเต่า (แนวหน้า ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๑,๕)
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ-BAM ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Care the Wild (บางกอกทูเดย์ ๓๐ มิถุนายน-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๖)

ข่าวเว็บไซต์

แก๊งตัดไม้เหิมหนัก นอภ.ชาติตระการนำกำลังบุกจับ ยึดรถไถ ๖ คัน (ไทยรัฐ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)

<https://www.thairath.co.th/news/local/north/๒๗๐๕๕๗๘>

บ้านพักรีสอร์ตไฮด์ฮิน เกาะเต่า (แนวหน้า ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

<https://www.naewna.com/business/columnist/๕๕๕๙๐>

“เซ็นทรัล” จับมือ “โรบินสัน” ในเครือ “เซ็นทรัล รีเทล” จัดกิจกรรม “CENTRAL/ROBINSON LOVE THE EARTH”

ปลุกต้นไม้โกงกาง คืนพื้นที่ป่าชายเลน (ผู้จัดการออนไลน์ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖)

<https://mgronline.com/south/detail/๙๖๖๐๐๐๐๕๙๑๘๑>

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 30 มิถุนายน - พุธที่ 6 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 21

ฉบับที่: 3350

หน้า: 19(ล่างขวา)

Col.Inch: 12.39

Ad Value: 12,390

PRValue (x3): 37,170

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ปลุกต้นไม้



ปลุกต้นไม้ : อำนวย จิรมหาโกคา พช.ผจก. ตลท. ไตรเตชะ ตั้งมดีธรรม กก.ผจก. ศุภาลัย และพันธมิตร นันทนา บุญยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ชาตรี เพชรนอก ประธานคณะกรรมการบ้านโคกพลวง ร่วมกิจกรรมปลุกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า “Care the Wild” ปีที่ 2 ณ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง จ. นครราชสีมา

5 ความเห็น



บ้านพักรีสอร์ทไฮเดิน เกะเต๋

บ้านพักรีสอร์ทไฮเดิน เกะเต๋



ข่าวร้อนกรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าของบ้านพักรีสอร์ทไฮเดิน เกะเต๋ หลังตรวจสอบชัดเจนว่า ก่อสร้างและครอบครองอาคารบ้านพักรีสอร์ท ประกอบกิจการ ผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาต โดยเฉพาะการก่อสร้างบ้านพัก รีสอร์ทบนไฮเดิน ดิริมทะเลพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ของที่ราชพัสดุ ทั้งเกาะ ซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล

บ้านไฮเดินหลังเลขที่ C5C ของบ้านพักรีสอร์ทแห่งนี้ เป็นจุดขายได้ถูกแชร์และรีวิวจากผู้ที่เคยมาพัก บนโลกโซเชียลออนไลน์ ในเว็บไซต์พันทิปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 จนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมถึงขนาดแย่งกันจอง ล่วงหน้าข้ามปี จากบรรดานักท่องเที่ยว บ้าน

พักรีสอร์ทหลังนี้ มีสี่ชั้นวัสดุ ก่อสร้างและรูปร่างตัวอาคารที่แปลก ออกแบบพรางได้กลมกลืนกับ ไฮเดินตามธรรมชาติบริเวณนั้น ถึงขนาดว่าหากมองเผินๆ ระยะเวลา จากทะเลเข้ามา จะดูราวกับเป็น ไฮเดินตามธรรมชาติ สนนราคาเช่า เริ่มต้นที่ราว 3,000 บาทต่อคืน

ภายในตัวอาคาร ผนังห้องพักผ่อนนอนและมุมห้องครัว ใช้ไฮเดิน ที่มีอยู่แต่เดิม ตามธรรมชาติ ดัดแปลงตกแต่งเป็นผนังและ แบ่งโซน เป็นห้องใช้สอยอย่างลงตัว มีทั้งห้องนอน ห้องครัว ชาน้ำ บ้านพักถูกสร้างบนไฮเดินติดกับ ทะเลอย่างชนิดที่เรียกว่า เดินออก จากประตูบ้านพัก ผ่านระเบียงที่ปู ด้วยระแนงไม้ด้านหน้าออกไปก้าว

ลงทะเลว่ายน้ำได้เลย

ทั้งที่การสร้างบ้านพักรีสอร์ทริมทะเลจะต้อง เว้นระยะห่างจากทะเลอย่างน้อย 10 เมตร

บ้านพักรีสอร์ทแห่งนี้ยังได้มีดาราดัง บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน เคยเข้ามาพักและใช้บริการ

เกาะเต่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านพักรีสอร์ทแห่งนี้ เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวไทย เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความ เป็นธรรมชาติ ทิวทัศน์งดงาม ทะเลสวย น้ำทะเล

สี่ฟ้าใส มีสถานที่ให้ดำน้ำดูแนวปะการังรอบเกาะ
ในอดีตรอบบริเวณชายหาดรอบ ๆ เกาะเต่ามีไป
ด้วยเต่าทะเลที่มามากแห่งวางไข่ขยายพันธุ์เป็น
จำนวนมาก อันเป็นที่มาของชื่อ “เกาะเต่า”

การก่อสร้างและครอบครองอาคารของเจ้าของ
บ้านพักวีรสรณ์ ไม่ได้ผ่านการขออนุญาตจากเทศบาล
ตำบลเกาะเต่า หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีเขตอำนาจ
ดูแล อาคารที่พักของบ้านพัก

วีรสรณ์ มีที่หน้าทิ้งปล่อยลงทะเลที่เป็น
แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง โดยไม่ผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งตามธรรมชาติ ตาม
มาตรฐานของทางราชการ จึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งยังลักลอบ
เข้าใช้และครอบครองที่ราชพัสดุ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกรมธนารักษ์ เป็นการกระทำการผิด
กฎหมายพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

รวมถึงลักลอบหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
ประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจ้าของบ้านพักวีรสรณ์ ถูกแจ้งดำเนินคดีหลายข้อหา
มีโทษทั้งจำคุกและปรับตามที่กฎหมายระบุไว้
ในแต่ละกรณี

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากกรณีของข่าวนี้
ตรงที่ว่ากรณีของวีรสรณ์บนเกาะเต่านี้ มีลักษณะ
เหตุการณ์และพฤติกรรมคล้ายกับกรณีของบ้านพัก
วีรสรณ์ บนเกาะเสม็ดสาร ที่การก่อสร้าง การครอบครอง

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบกิจการวีรสรณ์
สามารถเด็ดขาดการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปได้เป็นอย่างดี
จนน่าประหลาดใจ ราวกับใช้เทคนิคการพรางตัวหรือ
เวทมนตร์กำบังกาย

ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่า บ้านพักวีรสรณ์โชดหิน
เกาะเต่าที่เป็นข่าวนี้ ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และได้
ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เป็นเวลาถึง 5 ปี
แล้ว ได้รับการกล่าวถึงในเว็บไซต์พันทิป ตั้งแต่เริ่ม
ประกอบกิจการ แต่เพราะเหตุใดเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง จึงไม่ทราบเรื่อง
และรอดหูรอดตาไปได้อย่างน่าประหลาด

จนกระทั่งบ้านพักวีรสรณ์โชดหิน เกาะเต่า
แห่งนี้ ถูกโพสต์หรือถูกกล่าวถึง ในเฟซบุ๊ก ชมรม
STRONG ด้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2566 และได้รับการแชร์หรือส่งต่อ
ในโซเชียลมีเดียจนเป็นที่รับรู้ในสังคม

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายวราวุธ
ศิลป์อาษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ
ผิดชอบเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจัง
ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าชมเชย สำหรับรัฐมนตรี
ท่านนี้ ที่เอาจริงเอาจังแม้ว่าเป็นรัฐมนตรีรักษาการ
ที่จะอยู่ในตำแหน่งอีกไม่นานก็ตาม

บทสรุปของเรื่องนี้จริงอยู่ที่ว่า โซเชียลมีเดีย
ทรงพลังอย่างมหาศาล เมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่
เจียบหรือนิ่งเฉย หากฟ้องผ่านโซเชียลมีเดีย จะ
มีการเคลื่อนไหวและแก้ไขปัญหานั้นทันที

ตลาดหลักทรัพย์ฯ-BAM ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Care the Wild



โครงการ Care the Wild โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ผู้สนับสนุนการปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา นำทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 60 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ได้ต้นป่ากับพันธุ์มิตร กรมป่าไม้ และชุมชนเข้มแข็ง โดยมีอำนวยการ จิรมาหาโกศา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ นันทนา บุญยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และ ชาตรี เพชรนอก ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกพลวง ร่วมกิจกรรม





29 มิ.ย. 2566 11:00 น.

แก๊งตัดไม้เหิมหนัก นอก.ชาติตระการนำกำลังบุกจับ ยึดรถไถ 6 คัน

นายอำเภอชาติตระการ พิษณุโลก นำกำลัง อส. ร่วมกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบการลักตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านบ่อภาคใต้ หมู่ 5 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ พบแต่ไม้ประดู่ที่ถูกตัดเป็นท่อนและรถไถอีก 6 คัน ส่วนคนร้ายคาดไหวตัวทันหลบหนีไปได้หวนหวัด

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอชาติตระการเปิดเผยว่า ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ได้ร่วมกับ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ฤาบุญชู ผกก.สภ.ชาติตระการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่า พล.ที่4 (ป่าแดง) เจ้าหน้าที่ ตชด.315 และสมาชิกกองร้อย อส.อ.ชาติตระการ ที่ 5 เข้าตรวจสอบการลักลักตัดไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคและลำแควน้อยฝั่งซ้ายที่บ้านบ่อภาคใต้ หมู่ 5 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

พบไม้ประดู่ถูกโค่นขนาดเส้นรอบวง 200-300 เซนติเมตร ยาว 14 เมตร และถูกตัดเป็นท่อน ท่อนละ 2 เมตร จำนวน 6 ท่อน ส่วนปลายอีก 6 เมตร 1 ท่อน กับอีก 2 เหลี่ยม ปริมาตร 7.74 ลูกบาศก์เมตร พร้อมรถไถ 6 คัน เลื่อยโซ่ไฟฟ้า 1 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง โดยไม่พบผู้ใดในที่เกิดเหตุ คาดว่าคนร้ายไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนหน้าแล้ว จึงทำการตรวจยึดไม้และรถไถทั้งหมดไว้เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชาติตระการ เพื่อให้ทำการสืบสวนสอบสวนติดตามคนร้ายรายนี้ที่คาดว่าไม่มีต่ำกว่า 6 คนมาดำเนินคดี

โดยล่าสุด นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.พิษณุโลก สั่งการให้เร่งรัดติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด และให้ขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการลักลักตัดไม้ที่ อ.นาแห้ว จ.เลย หรือไม่ด้วย



วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566, 02.00 น.

บ้านพักรีสอร์ทโขดหิน เกาะเต่า

ข่าวร้อนกรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการขันธ์เด็ดขาดกับเจ้าของบ้านพักรีสอร์ทโขดหิน เกาะเต่าหลังตรวจสอบชัดเจนว่า ก่อสร้างและครอบครองอาคารบ้านพักรีสอร์ท ประกอบกิจการ ผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาต โดยเฉพาะการก่อสร้างบ้านพัก รีสอร์ทบนโขดหินติดริมทะเลพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ของที่ราชพัสดุทั้งเกาะ ซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล

บ้านโขดหินหลังเลขที่ C5C ของบ้านพักรีสอร์ทแห่งนี้ เป็นจุดขายได้ถูกแชร์และรวิวจจากผู้ที่เคยมาพัก บนโลกโซเชียลออนไลน์ในเว็บไซต์พันทิป ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561จนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม ถึงขนาดแย่งกันจอง ล่วงหน้าข้ามปีจากบรรดานักท่องเที่ยว บ้านพักรีสอร์ทหลังนี้ มีสีสนัวัสดุ ก่อสร้างและรูปร่างตัวอาคารที่พิถีพิถันออกแบบพรางได้กลมกลืนกับโขดหินตามธรรมชาติบริเวณนั้นถึงขนาดว่าหากมองเผินๆ ระยะไกลจากทะเลเข้ามา จะดูราวกับเป็นโขดหินตามธรรมชาติ สนนราคาเช่าเริ่มต้นที่ราว 3,000 บาทต่อคืน

ภายในตัวอาคาร ผนังห้องพักห้องนอนและมุมห้องครัว ใช้โขดหินที่มีอยู่แต่เดิมตามธรรมชาติ ดัดแปลงตกแต่งเป็นผนังและแบ่งโซน เป็นห้องใช้สอย อย่างลงตัวมีทั้งห้องนอน ห้องครัว ซาวน่า บ้านพักถูกสร้างบนโขดหินติดกับทะเลอย่างชนิดที่เรียกว่า เดินออกจากประตูบ้านพัก ผ่านระเบียงที่ปู ด้วยระแนงไม้ด้านหน้าออกไปก้าวลงทะเลแล้วว่ายน้ำได้เลย ทั้งที่การสร้างบ้านพักรีสอร์ทริมทะเลจะต้องเว้นระยะห่างจากทะเลอย่างน้อย 10 เมตร บ้านพักรีสอร์ทแห่งนี้ยังได้มีดาราดัง บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน เคยเข้ามาพักและใช้บริการเกาะเต่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านพักรีสอร์ทแห่งนี้เป็นเกาะ เล็กๆ ตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวไทย เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเป็นธรรมชาติ ทิวทัศน์งดงาม ทะเลสวย น้ำทะเลสี ฟ้าใส มีสถานที่ให้ดำน้ำดูแนวปะการังรอบเกาะ ในอดีตบริเวณชายหาดรอบๆ เกาะเต็มไปด้วยเต่าทะเลที่มหาแหล่งวางไข่ขยายพันธุ์เป็นจำนวนมาก อันเป็นที่มาของชื่อ “เกาะเต่า” การก่อสร้างและครอบครองอาคารของเจ้าของบ้านพักรีสอร์ท ไม่ได้ผ่านการขออนุญาตจากเทศบาลตำบลเกาะเต่า หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีเขตอำนาจดูแล อาคารที่พักของบ้านพักรีสอร์ท มีท่อน้ำทิ้งปล่อยลงทะเลที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง โดยไม่ผ่าน ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งตามธรรมชาติ ตามมาตรฐานของทางราชการ จึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งยังลักลอบเข้าใช้และครอบครองที่ราชพัสดุ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ เป็นการกระทำการผิดกฎหมายพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

รวมถึงลักลอบหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าของบ้านพักรีสอร์ท ถูกแจ้งดำเนินคดีหลายข้อหา มีโทษทั้งจำคุกและปรับตามที่กฎหมายระบุไว้ในแต่ละกรณี

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากกรณีของข่าวนี้นี้ตรงที่ว่ากรณีของรีสอร์ทบนเกาะเต่านี้ มีลักษณะเหตุการณ์และพฤติกรรมคล้ายกับกรณีของบ้านพักรีสอร์ท บนเกาะเสม็ดสาร ที่การก่อสร้าง การครอบครองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบกิจการรีสอร์ท สามารถเล็ดลอดการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปได้อย่างเนียนๆ จนน่าประหลาดใจ ราวกับใช้เทคนิคการพรางตัวหรือเวทมนตร์กำบังกาย

ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่า บ้านพักรีสอร์ทโขดหินเกาะเต่าที่เป็นข่าวนี้นี้ ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และได้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เป็นเวลาถึง 5 ปีแล้ว ได้รับการกล่าวถึงในเว็บไซต์พันทิป ตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ แต่เพราะเหตุใดเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง จึงไม่ทราบเรื่องและรอดหูรอดตาไปได้อย่างน่าประหลาด

จนกระทั่งบ้านพักรีสอร์ทโขดหิน เกาะเต่าแห่งนี้ ถูกโพสต์หรือถูกกล่าวถึง ในเฟซบุ๊ก ชมรม STRONG ด้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และได้รับการแชร์หรือส่งต่อในโซเชียลมีเดียจนเป็นที่รับรู้ในสังคม

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าชมเชย สำหรับรัฐมนตรีท่านนี้ ที่เอาจริงเอาจังแม้ว่าเป็น รัฐมนตรีรักษาการที่จะอยู่ในตำแหน่งอีกไม่นานก็ตาม

บทสรุปของเรื่องนี้จริงอยู่ที่ว่า โซเชียลมีเดียทรงพลังอย่างมหาศาล เมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ เจียบหรือนิ่งเฉย หากฟ้องผ่านโซเชียลมีเดีย จะมีการ เคลื่อนไหวและแก้ไขปัญหานั้นทันที

“เซ็นทรัล” จับมือ “โรบินสัน” ในเครือ “เซ็นทรัล รีเทล” จัดกิจกรรม “CENTRAL/ROBINSON LOVE THE EARTH” ปลูกต้นไม้โกงกาง คืนพื้นที่ป่าชายเลน

เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2566 16:31 | ปรับปรุง: 29 มิ.ย. 2566 16:31 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จับมือห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดกิจกรรม “CENTRAL/ROBINSON LOVE THE EARTH” คืนพื้นที่ป่าชายเลน ปลูกต้นไม้โกงกางใบใหญ่ 500 ต้น ในพื้นที่ปลูกป่าชายเลนบ้านยามู จ.ภูเก็ต

วันนี้ (29 มิ.ย.) ที่พื้นที่ปลูกป่าชายเลน หมู่ 7 บ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนภูเก็ต เทศบาลตำบลป่าคลอก และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “CENTRAL/ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” ด้วยการปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น โดยมีนายธนะเมศร์ พงษ์ภรณ์กุลภักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ ทศนีย์ภาพ ผู้จัดการทั่วไปห้างเซ็นทรัลป่าตอง น.ส.พวงทิพย์ เอกวีไลย ผู้จัดการทั่วไปห้างโรบินสันดีพาร์ทเมนต์สตรี สาขาถลาง และ น.ส.พัชรี รอดสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไปห้างโรบินสัน โอเชียน จังซีลอน นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนภูเก็ต นายมนัส เกิดทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายศุภชัย เติมพูน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนบ้านยามู และนายพิรวัฒน์ ขาวทอง หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 120 คน

นายธนะเมศร์ พงษ์ภรณ์กุลภักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “CENTRAL/ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” ในครั้งนี้ เนื่องจากห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้เห็นหน้าที่ความช่วยเหลือและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมไทยในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกที่ยืนเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญ นั่นคือการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน



โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการร่วมมือกับกรมป่าไม้ แจกต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์แก่ลูกค้าห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสันทั่วประเทศ จำนวน 75,000 ต้น ซึ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ราว 195 ไร่ กักเก็บคาร์บอนได้ถึง 185 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และช่วยให้อุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 1-2 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วย ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต เซ็นทรัลป่าตอง โรบินสัน ดีพาร์ทเมนต์สตรี ถลาง และโรบินสัน โอเชียน จังซีลอน ผนึกกำลังจัดกิจกรรม ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลน บ้านยามู หมู่ 7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นปลูกต้นไม้โกงกางใบใหญ่ จำนวน 500 ต้น